

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Thực hiện Công văn số 1950/TTKQH-GS ngày 15/01/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022. Qua triển khai thực hiện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả như sau:

#### I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

##### 1. Kết quả đạt được năm 2022

Năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức giám sát 03 chuyên đề quan trọng theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: (1) Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; (2) Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; (3) Giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các nội dung giám sát được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu chuẩn bị sớm, xây dựng kế hoạch giám sát cho từng nội dung, nêu rõ mục đích, yêu cầu và các nội dung tiến hành đợt giám sát; soạn thảo đề cương báo cáo chi tiết để các đơn vị chịu sự giám sát có cơ sở báo cáo đầy đủ, trong năm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành 03 Quyết định thành lập đoàn giám sát, 03 kế hoạch giám sát và 03 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Nhìn chung, các chuyên đề giám sát được triển khai tại địa phương đúng theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và đưa ra kiến nghị cụ thể nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập đối với những nội dung đã được giám sát. Đồng thời, sau các cuộc giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát, gửi Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan tổ chức có liên quan, trong đó kiến nghị nhiều nội dung đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và địa phương kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình hoạt động và góp phần phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

của người dân, từ đó tích cực chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề xuất, kiến nghị đến Trung ương 47 kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan; ban hành 03 Thông báo kết luận giám sát gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan đề nghị thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Bên cạnh việc tổ chức các đợt giám sát theo kế hoạch đề ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn tham gia các Đoàn Khảo sát của các Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh Bình Phước: (1) Tham gia Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng chống, tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2022; (2) Tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp; (3) Tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để chuẩn bị tài liệu, tổ chức khảo sát, thông tin, báo cáo trước khi Đoàn giám sát của Quốc hội về giám sát chuyên đề “*Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh*”; (4) Tham gia Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 - 2021; (5) Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

## 2. Công tác triển khai nhiệm vụ năm 2023

Căn cứ các Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 và chức năng, nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo quy định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành chương trình giám sát năm 2023, theo đó, năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám sát 04 chuyên đề theo yêu cầu, kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giám sát 02 chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và khảo sát 02 chuyên đề<sup>1</sup>. Đến thời điểm báo cáo, Đoàn

<sup>1</sup> Giám sát chuyên đề: việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Khảo sát chuyên đề: việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng đã được đo đạc nhưng một số hộ dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đối với một số trường hợp cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2023.

đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thiện, báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát các chuyên đề: “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đang triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” và “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần tích cực vào triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. Các vị đại biểu Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, đã tham gia khá đầy đủ các hoạt động giám sát của Đoàn để phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo hành lang pháp lý thuận lợi triển khai thực hiện.

- Các hoạt động giám sát chuyên đề theo ủy quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện đúng theo nội dung yêu cầu. Các nội dung trong Chương trình giám sát chuyên đề phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các thành viên Đoàn giám sát bao gồm các vị đại biểu Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), đại diện lãnh đạo một số Ban của HĐND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành có liên quan... có chuyên môn về các lĩnh vực liên quan đến chuyên đề giám sát, từ đó làm cho hoạt động giám sát ngày càng có hiệu quả.

### **2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân**

- Các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phạm vi rộng, liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung đòi hỏi có tính chất chuyên môn sâu

nhưng thời gian thực hiện giám sát và thời hạn gửi báo cáo kết quả giám sát tập trung vào thời điểm gần nhau và trùng thời gian cuối năm trước, đầu năm sau nên cũng gây khó khăn cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc triển khai và áp lực để kịp thời hạn gửi báo cáo kết quả giám sát.

- UBND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan chịu sự giám sát đã thực hiện chế độ báo cáo giám sát theo yêu cầu. Tuy nhiên, một số cơ quan còn chậm trễ về thời gian báo cáo, một số nội dung báo cáo chưa đảm bảo theo đề cương, còn thiếu nội dung hoặc số liệu, số liệu không thống nhất; một số sở, ngành chưa thực hiện kịp thời việc bổ sung thông tin, số liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát cũng ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, hoàn thành báo cáo kết quả giám sát.

### **III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN**

Các cơ quan liên quan đã đáp ứng yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo kế hoạch giám sát đã đề ra, thực hiện báo cáo theo đề cương và tạo điều kiện cho Đoàn giám sát thực hiện giám sát tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, trách nhiệm của một số cơ quan chịu sự giám sát chưa cao (báo cáo gửi chậm, không đúng theo đề cương, số liệu chưa đầy đủ, chưa thống nhất...)

### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

- Kiến nghị Quốc hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc chế tài xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc chậm hoặc không thực hiện các đề nghị, kiến nghị của Đoàn giám sát.

- Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề cần bố trí thời gian cho phù hợp, hạn chế việc tập trung vào những tháng cuối năm và đầu năm để các Đoàn đại biểu Quốc hội chủ động công việc, tổ chức thực hiện giám sát có hiệu quả hơn.

- Kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo xây dựng hệ thống dữ liệu giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, tích hợp và chia sẻ theo từng năm và từng nhiệm kỳ theo hướng lâu dài cho các Đoàn đại biểu Quốc hội, thuận lợi cho công tác tra cứu, nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

### **V. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NĂM 2024**

#### **1. Đối với nội dung giám sát Quốc hội**

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường và quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Sự cần thiết: đây là vấn đề có liên quan đến môi trường và rất cấp thiết mà hầu hết các địa phương phải đối mặt. Trong khi đó, chính sách, pháp luật vẫn chưa đầy đủ, đồng bộ, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chưa rõ ràng, các giải pháp để thu gom, xử lý rác thải vẫn chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng rác thải ra hàng ngày tại các địa phương. Nhiều nơi, tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi chứa rác thải gây bức xúc cho người dân trong khu vực, một số nơi trở thành điểm nóng khi người dân ngăn cản không cho xe chở rác vào bãi chứa; việc tìm kiếm công nghệ, nhà đầu tư, địa điểm đặt nhà máy xử lý rác... vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị Quốc hội xem xét, giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường và quản lý chất thải rắn sinh hoạt để từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật, tìm ra các giải pháp đồng bộ, thống nhất, khả thi, hiệu quả cho công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thời gian tới.

- Nội dung giám sát: Công tác chỉ đạo, điều hành, phân công trách nhiệm, chủ trì phối hợp thực hiện; xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

- Phạm vi giám sát: cả nước.

- Đối tượng giám sát: Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

## **2. Đối với nội dung giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội**

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2023.

- Sự cần thiết: vấn đề an toàn giao thông đang là nội dung bức xúc của toàn xã hội, được cử tri đặc biệt quan tâm. Tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, thực sự trở thành một vấn nạn của đất nước. Nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII giám sát và báo cáo đến Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XII (năm 2008), đến nay đã gần 15 năm, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa giám sát lại nội dung này. Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIV thì đây là 01 trong 04 nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm nhiều nhất đề nghị đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 nên đề nghị tiếp tục giám sát nội dung này năm 2024.

- Nội dung giám sát: Công tác chỉ đạo, điều hành, phân công trách nhiệm, chủ trì phối hợp thực hiện; xây dựng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm.

- Phạm vi giám sát: cả nước.

- Đối tượng giám sát: Bộ công an, Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức liên quan khác có liên quan.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Lãnh đạo ĐBQH tỉnh;
- Vụ phục vụ hoạt động giám sát;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- LĐVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI *Phước***  
**PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN PHỤ TRÁCH**



**Điền Huỳnh Sang**